



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการประมวลคะแนนของผู้เข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศรับสมัครฯ ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

กองช่าง

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

รหัสตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนภาค ก. (๑๐๐ คะแนน)	ผลคะแนนภาค ข. (๑๐๐ คะแนน)	ผลคะแนนภาค ค. (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	รวมเฉลี่ย	ลำดับที่ได้
๐๐๑	นายชาญณรงค์ งอกไข่น้ำ	๘๐	๗๖	๙๒	๒๔๘	๘๒.๖๖	๑

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

รหัสตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนภาค ก. (๑๐๐ คะแนน)	ผลคะแนนภาค ข. (๑๐๐ คะแนน)	ผลคะแนนภาค ค. (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	รวมเฉลี่ย	ลำดับที่ได้
๐๐๑	นายพิเชษฐ์ ประสานเนตร	๘๒	๙๕.๓๓	๙๐	๒๖๗.๓๓	๘๙.๑๑	๑

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

๓. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

รหัสตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๐๐๑	นายธราดล หาญวิเศษ	๙๒	๑	
๐๐๒	นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์	-	-	-สละสิทธิ์-

ทั้งนี้บัญชีผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งที่รับสมัคร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จะมีการเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่ง เดียวกันอีกและได้มีการขึ้นบัญชีไว้ใหม่ ให้ถือว่าบัญชีไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น บัญชีผู้นั้น คือ

- ๑) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว
- ๒) ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ๓) ผู้นั้นไม่มารับรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่มี เหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต ่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
- ๔) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญา ค่าประกันภายในกำหนดหรือขาดคุณสมบัติ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจัดจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบลจังหวัดชัยภูมิแล้วเท่านั้นโดยขอสงวนสิทธิในการไม่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในกรณีที่ไม่ได้รับ ความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่ ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามกำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นอันควร องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จะแจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวสันต์ กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า